



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๓๐,๘๗๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กไทยเข้ามหา'ลัยแค่ 30% โคราชขอจิตอาสาแก้ครูขาด

เผย ร.ร.ประถม-มัธยมในโคราชปีนี้มีครูเกษียณอีกเพียบ ช้าเติมปัญหาขาดแคลนครู (อ่านต่อหน้า 13)

ครูขาด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายชวลิต ตันพศเรณีย์ วัฒนธรรม ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) กล่าวถึงผลกระทบจากบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นม. 1 ที่จะเกษียณอายุราชการ 95 คน ว่า แนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน เมื่อต้นได้ร้องขอครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนครูเพียงพอ หรือสามารถสอนทดแทนกันได้ ได้มีจิตอาสาช่วยสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู โดยจะเปิดให้ลงชื่อแสดงความจำนงช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

นายชวลิตกล่าวว่า หากปล่อยให้โรงเรียนขนาดเล็กใช้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน มาจัดสรรใช้ครูอัตราจ้าง เกรงจะไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพราะบรรดาคู่อัตราร้างส่วนใหญ่จะอยู่ไม่นานนัก หากมีหน้าที่การงานที่ดีกว่า ก็จะลาออกทันที หรือพร้อมที่จะเปลี่ยนงานได้ตลอด ที่สำคัญโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งไม่สามารถหางบมาดำเนินการได้ ก็ต้องใช้ครูที่มีอยู่อย่างจำกัดรับผิดชอบสอนหนังสือหลายชั้นเรียน ผู้ปกครอง หรือชาวบ้านในท้องถิ่นทราบความจริงก็ไม่เชื่อมั่นเห็นครูไม่ครบชั้นเรียน ปีการศึกษาหน้าเขาก็ไม่ส่งบุตรหลานมาเรียน เป็นสาเหตุสำคัญทำให้โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. มีจำนวนนักเรียนลดลงทุกปีการศึกษา ขอให้ สพฐ. เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ ถ้าต้องการคุณภาพการเรียน การสอน ควรคืนอัตราเต็มตามจำนวนโดยเร็ว ถ้าทยอยคืน ปัญหาจะตกอยู่กับนักเรียนแน่นอน

ด้าน ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา (สพม.31 นม.) กล่าวว่า ปี 2556 มีบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการพร้อมกัน 100 คน ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สพม.31 นม. ขณะที่ยังขาดแคลนครูผู้สอนมากกว่า 400 ตำแหน่ง หากพ้นเดือนตุลาคมนี้ ไม่คืนอัตรามาให้ ก็จะทำให้ขาดครูมากกว่า 500 คน ปัญหาเหล่านี้ ตนแจ้งให้ สพฐ. ทราบมาตลอด จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน จะคืนตำแหน่งให้เท่าไร และเมื่อใด ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือนต้นสั่งการให้ผู้บริหารเกลี้ยตำแหน่งจัดสรรครูผู้สอนให้ครบตามจำนวนชั้นและห้องเรียน โดยต้องรับผิดชอบสอนแทนครูที่เกษียณอายุราชการ และใช้ครูอัตราจ้างดำเนินการแทนในรายวิชาที่ขาดแคลนอย่าให้ภาระตกอยู่กับนักเรียน

วันเดียวกัน ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "มศว กับ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม" ในงานโครงการบริหารวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม ว่า จากสถิติตัวเลขประชากรศาสตร์ พบว่าปัจจุบันมีเด็กเกิดโดยเฉลี่ย 7 แสนคนต่อปี และกฎหมายบังคับ

ให้เรียนหนังสือทุกคน แต่ในความเป็นจริงกลับมีเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาเพียง 98% จบ ป.6 และ ม.3 ประมาณ 96% แม้จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้พูดถึงคุณภาพเมื่อเด็กจบไปแล้วสามารถอ่านออกเขียนได้สองหรือไม่ และเด็ก มีทัศนคติ มีความรู้ และมีความสุขในการดำเนินชีวิตหรือไม่

นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่าเด็กเข้าสู่สู่มหาวิทยาลัยน้อยลง มีเพียง 30% หรือประมาณ 2 แสนคน จากประชากรเด็ก 7 แสนคน และในจำนวน 2 แสนคน เรียน

จบบ้าง ไม่จบบ้าง หรือจบแบบไม่รู้ว่าจะไปใช้ชีวิตอย่างไร ไม่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ทั้งที่งบประมาณส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเรียนมาจากภาษีประชาชน ดังนั้นมองว่าอุดมศึกษาควรเข้าไปช่วยให้นักศึกษาไทยรู้จักพึ่งพาตัวเอง ทำประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้น

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมฯ พัฒนาการและชุมชน กล่าวว่า บัณฑิตที่จบมีเพียง 30% ที่มีงานทำ ส่วน 70% ระบุไม่ได้ว่ามีงานทำหรือไม่ ดังนั้น อยากให้ผู้บริหารทางการศึกษาของไทยตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เช่นนั้นนักศึกษาไทยจะลำบาก เมื่อคนในประเทศลำบาก การพัฒนาประเทศจะลำบากไปด้วย

"ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแบบท่องจำ มาเป็นให้เด็กคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มค้นคว้าหาทางเลือกในการดำเนินชีวิตเองได้ ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน ขณะเดียวกันต้องสอนให้เด็กแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ แนวทางหนึ่งคือให้นักศึกษาเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อทำให้สังคมดีขึ้น ช่วยพัฒนาการศึกษา และขจัดความยากจน โดยเอากำไรมาช่วยคนที่รอคอยโอกาส ไม่ใช่ช่วยคนที่ไม่มีเงินแล้ว" นายมีชัยกล่าว



